

Tala sa Pagtatanggol sa Sarili ng Korean Bar Association(Buod)

- Tala sa pagtatanggol sa sarili, ito ang simula upang pangalagaan ang iyong mga karapatan. Huwag mag-atubiling magtala at suriin ito habang ikaw ay iniimbestigahan o sa panahon ng pahinga.

<Pahina para sa Malayang Pagtatala>

[Kung hindi mo mapunan ang lahat ng mga bahagi sa mga sumusunod na pahina, mangyaring isulat dito ang mga gustong itala. Sa partikular, mangyaring ilarawan nang detalyado ang mahahalagang bagay tulad ng hindi patas na pagtrato, mga mapanlait na salita at aksiyon na natanggap mula sa imbestigador.



1. Araw ng Pagtatala : Taon Buwan Araw Pagtatala: Nagtala habang iniimbestigahan o habang nagpapahinga Nagtala pagkatapos ng imbestigasyon

Pangalan ng nagtala (Lagda)

2. Pangunahing Nilalaman

Araw ng Imbestigasyon	Oras	Lugar	Imbestigador	Naatasang Piskal
Taon Buwan Araw	Oras Minuto ~ Oras Minuto			

3. Nilalaman ng Imbestigasyon

Nilalaman ng Imbestigasyon	Mga Detalye
Para sa anong krimen ang imbestigasyon	
Karaniwang tanong ng imbestigador (mga bagay sa imbestigasyon)	① ② ③
Ebidensiyang ipinakita ng imbestigador	
Kung mayroong mga bagay na kailangang isumite sa imbestigador	
Pakikitungo ng Imbestigador/ Piskal (Nakakainsultong kilos at salita, at iba pa)	

4. Ukol sa proseso ng imbestigasyon

Pamamaraan	Sagot	Pamamaraan	Sagot
Pinosasan-tinalian ka ba?	<input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi	Sinabihan ka ba ng karapatang manahimik (karapatang tumanggap magpahayag)?	<input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi
Kinunan ka ba ng video?	<input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi	Nagkaroon ba ng cross-examination?	<input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi
Ginawa ba ang imbestigasyon bago isulat ang rekord?	<input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi	Ipinaliwang ba ang karapatan na gumamit ng abogado?	<input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi

5. Ang iyong pahayag at tugon

Item	Kumpirmasyon			
Ang iyong pahayag	<input type="checkbox"/> Nanahimik (tumangging magpahayag) <input type="checkbox"/> Tumanggi <input type="checkbox"/> Bahagyang tumanggi <input type="checkbox"/> Umamin			
Pangunahing nilalaman at dahilan ng pahayag sa itaas				
Isinumiteng mga bagay	①	②	③	④At iba pa
Nakalista ba ang lahat ng pahayag sa rekord	<input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi			
Pagkatapos ng imbestigasyon, binasa ba at binago ang nakalagay sa rekord	<input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi			
Mga reklamo at resulta ukol sa paghihirap na naranasan sa imbestigasyon	<input type="checkbox"/> Humiling ng presensiya ng kakilala <input type="checkbox"/> Humiling ng tagapagsalin ng wika <input type="checkbox"/> Humiling ng partisipasyon ng abogado <input type="checkbox"/> At iba pa.			
At iba pa (mga katanungang para sa abogado)				

○ Ang tala sa pagtatanggol sa sarili na ito ay isang pinaikling pahayag, at ang detalyadong mga tala at tagubilin sa pagtatanggol sa sarili ay maaaring ma-download mula sa homepage ng Korean Bar Association.